

Cùng hành động để thay đổi thế giới

Chiến dịch làm cho thế giới sạch hơn năm nay với chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới” với ý nghĩa mỗi hành động vì môi trường dù nhỏ cũng tạo nên một thế giới sạch hơn. Qua đó nâng cao nhận thức của cá nhân, cộng đồng về trách nhiệm đối với môi trường, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu.



Đoàn viên, thanh niên Sở Tài nguyên và Môi trường cùng cán bộ, giáo viên, học sinh Trường THCS Văn Lang (Hưng Hà) tham gia trồng cây xanh trong khuôn viên nhà trường.

Từ năm 1993 đến nay chiến dịch đã trở thành một trong những sự kiện môi trường quốc tế thường niên quan trọng, thu hút sự tham gia hưởng ứng của hàng trăm triệu người và hơn 130 quốc gia trên thế giới. Việt Nam tham gia hưởng ứng chiến dịch từ năm 1994, đến nay sự kiện này đã được các bộ, ngành, địa phương và đông đảo các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực. Thông qua các hoạt động hưởng ứng chiến dịch, nhận thức của cộng đồng về bảo vệ môi trường (BVMT) được nâng lên rõ rệt. Năm nay, Bộ Tài nguyên và Môi trường lựa chọn chủ đề “Cùng hành động để thay đổi thế giới” nhằm kêu gọi các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và toàn thể cộng đồng cùng hành động, thực hiện các hoạt động BVMT; thực hiện phân loại, thu gom, xử lý, tái chế rác thải, từ chối sử dụng sản phẩm nhựa dùng một lần và túi nilon khó phân hủy. Đặc biệt, trong bối cảnh ảnh hưởng phức tạp của dịch Covid-19 hiện

nay, mọi người dân có thể không nhất thiết phải tập trung thành cộng đồng lớn để tổ chức các hoạt động ra quân mà chỉ cần hành động có ý nghĩa tích cực, dù đơn giản như trồng thêm cây xanh, giảm thiểu sử dụng túi nilon khó phân hủy, đồ nhựa một lần. Thực hiện tốt công tác BVMT là thực hiện mục tiêu kép là bảo vệ ngôi nhà chung của chúng ta thêm xanh, sạch, đẹp và phòng, chống dịch bệnh một cách hiệu quả. Hưởng ứng chiến dịch, ngày 16/9/2020, UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 4466/UBND-NNTNMT về việc tổ chức các hoạt động hưởng ứng với mục tiêu huy động sự chung sức của các tổ chức chính trị, đoàn thể và cả cộng đồng thực hiện trách nhiệm đối với môi trường, góp phần vào những nỗ lực vì môi trường toàn cầu. Trong đó tập trung tổ chức các hoạt động ra quân về sinh môi trường; thu gom xử lý chất thải, rác thải; giải quyết các vấn đề môi trường bức xúc, tồn đọng trên địa bàn, cơ quan, đơn vị, trường học,

cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; khơi thông dòng chảy, nạo vét kênh mương, ao hồ, hệ thống thoát nước. Tăng cường công tác xã hội hóa về BVMT thông qua tuyên truyền, vận động toàn xã hội nâng cao nhận thức, ý thức về tầm quan trọng của việc BVMT và ý nghĩa của chiến dịch bằng nhiều hình thức khác nhau; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, vận động, giáo dục cán bộ và người dân nâng cao nhận thức về BVMT, nhất là việc không xả rác ra môi trường xung quanh; phát động và duy trì các phong trào BVMT tại cơ sở như: ngày hội tái chế, ngày hội sống xanh, ngày thi ứng chiến dịch bằng những việc làm đơn giản như: hạn chế sử dụng rác thải nhựa, phân loại rác thải tại nguồn, để rác đúng nơi quy định; vệ sinh môi trường xung quanh khu vực gia đình... Hãy bắt đầu từ chính những hành động BVMT đơn giản nơi sinh sống của chúng ta, từ đó sẽ có tác động lan tỏa đến toàn cầu, làm cho thế giới sạch hơn.

MINH NGUYỄN

Trước những khó khăn của khách hàng do tác động của dịch Covid-19, ngành Ngân hàng đã chủ động thực hiện các giải pháp hỗ trợ, chia sẻ cùng khách hàng vượt qua khó khăn, sớm ổn định và phát triển sản xuất.

Duy trì sản xuất từ nguồn vốn hỗ trợ của ngân hàng

Chúng tôi đến thăm Công ty TNHH Đồ gỗ mỹ nghệ và may mặc xuất khẩu Ngọc Hiến (xã Chí Hòa, huyện Hưng Hà). Không khí làm việc ở nơi đây rất nhộn nhịp và khẩn trương như chưa hề chịu tác động của dịch Covid-19. Chị Phạm Thị Tiến, Giám đốc Công ty tâm sự: Do tác động của dịch Covid-19, sản phẩm lại chủ yếu làm gia công xuất khẩu sang Đài Loan, không có đơn hàng nên đã khiến cho lĩnh vực sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ của Công ty hầu như ngừng hoạt động. Công ty cũng vì thế mà phải cho nghỉ việc khoảng 20% số công nhân. Để duy trì sản xuất, Công ty đã phải chuyển sang may gia công xuất khẩu khẩu trang. Sự khó khăn lại càng trở nên chồng chất hơn khi dịch Covid-19 tiếp tục bùng phát trở lại vào cuối tháng 7/2020. Tuy nhiên, trong khó khăn đó, Công ty luôn nhận được sự đồng ý, hỗ trợ kịp thời của Quý Tín dụng nhân dân Chí Hòa trong việc giảm lãi vay và cơ cấu lại thời hạn trả nợ, từ đó giúp Công ty có thể tiếp tục duy trì sản xuất, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho 80 lao động với mức bình quân từ 3 - 6 triệu đồng/người/tháng.

Còn đối với gia đình anh Trần Văn Phi (xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà), nhờ có sự hỗ trợ kịp thời trong việc giảm 0,32%/năm lãi suất trong 3 tháng bắt đầu từ ngày 1/4/2020 đối với khoản vay để đầu tư mô hình chăn nuôi tổng hợp, gia đình anh đã có thể giảm bớt được một phần chi phí phải trả trong thời điểm gặp khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Anh Phi chia sẻ: Gia đình tôi có được thành công như ngày hôm nay là có sự đóng góp rất lớn của nguồn vốn tín dụng Quý Tín dụng nhân dân Chí Hòa. Quý luôn luôn đồng hành, chia sẻ cùng gia đình tôi đặc biệt là

Hỗ trợ khách hàng vượt khó

trong những thời điểm gặp thiên tai, dịch bệnh với các thủ tục vay vốn cũng như thủ tục để được nhận hỗ trợ rất đơn giản, nhanh chóng. Với sự hỗ trợ đó, gia đình tôi đã có thể vượt qua được khó khăn do ảnh hưởng của dịch Covid-19 để tiếp tục duy trì phát triển sản xuất với quy mô chăn nuôi gần 7.000 con gà, trong đó có 4.000 con gà đẻ, 2.000 con gà hậu bị, 1.000 con gà thịt; hơn 100 con lợn và 1,3 mẫu ao thả các loại cá truyền thống; tạo thêm việc làm cho 2 lao động với thu nhập trung bình 4,5 triệu đồng/người/tháng.

Nhiều giải pháp hỗ trợ kịp thời

Thực hiện chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, đặc biệt là Thông tư số 01/2020/TT-NHNN quy định về việc tổ chức tín dụng (TCTD), chi nhánh ngân hàng nước ngoài có cấu trúc thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho gần 3.658 khách hàng với dư nợ gần 1.348,25 tỷ đồng; đồng thời, cho hơn 5.078 khách hàng vay mới với lãi suất cho vay thấp hơn phổ biến từ 0,5 - 1,5%/năm so với trước khi có dịch Covid-19, doanh số cho vay đạt 11.115 tỷ đồng. Nhiều TCTD đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất do dịch Covid-19 như: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm

đặt may, bông, vải sợi...; chủ động nắm bắt tình hình sản xuất, kinh doanh, các kiến nghị, đề xuất, đánh giá mức độ thiệt hại của khách hàng vay vốn, trên cơ sở đó có giải pháp hỗ trợ kịp thời, phù hợp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng. Bên cạnh đó, Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh tỉnh còn chủ động phối hợp với các sở, ngành liên quan để tìm các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho khách hàng vay vốn; thiết lập và đi vào hoạt động đường dây nóng từ ngày 17/4/2020 nhằm tiếp nhận, xử lý kịp thời khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19.

Với sự vào cuộc tích cực đó, đến hết tháng 8/2020, toàn ngành đã thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ, miễn, giảm lãi và giữ nguyên nhóm nợ cho gần 3.658 khách hàng với dư nợ gần 1.348,25 tỷ đồng; đồng thời, cho hơn 5.078 khách hàng vay mới với lãi suất cho vay thấp hơn phổ biến từ 0,5 - 1,5%/năm so với trước khi có dịch Covid-19, doanh số cho vay đạt 11.115 tỷ đồng. Nhiều TCTD đã thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng gặp khó khăn trong sản xuất do dịch Covid-19 như: Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Chi nhánh Thái Bình cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm

nợ cho 6 khách hàng với dư nợ 138 tỷ đồng; Ngân hàng Thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh vượng Chi nhánh Thái Bình cơ cấu lại thời hạn trả nợ và giữ nguyên nhóm nợ cho 274 khách hàng với dư nợ 52,5 tỷ đồng... Ông Đỗ Gia Nga, Giám đốc Quý Tín dụng nhân dân Chí Hòa (Hưng Hà) cho biết: Khi dịch Covid-19 xảy ra, Hội đồng quản trị Quý đã cử người đi khảo sát tất cả các khách hàng về mức độ ảnh hưởng của dịch đến hoạt động sản xuất, kinh doanh; từ đó quyết định thực hiện phương án giảm lãi suất cho toàn bộ khách hàng đang vay vốn của Quý trong thời gian 3 tháng từ ngày 1/4 đến ngày 30/6. Đến hết tháng 8/2020, toàn Quý đã có 860 khách hàng được hỗ trợ với tổng số tiền giảm lãi suất là 142 triệu đồng. Trong thời gian tới, cần cứ vào khả năng tài chính, Quý sẽ tiếp tục tiết giảm các chi phí để có điều kiện giảm tiếp lãi suất từ 0,3 - 0,5%/năm trên tất cả các lĩnh vực cho vay.

Thời gian tới, toàn ngành Ngân hàng tiếp tục rà soát, tổng hợp thiệt hại của khách hàng vay vốn bị thiệt hại bởi dịch Covid-19, từ đó áp dụng kịp thời các biện pháp hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho khách hàng để khách hàng tiếp tục duy trì, phát triển sản xuất, kinh doanh.

MINH HƯƠNG



Gia đình anh Hoàng Công Doanh (thôn Vĩnh Bảo, xã Minh Hòa, huyện Hưng Hà) là 1 trong 860 khách hàng được nhận hỗ trợ của Quý Tín dụng nhân dân Chí Hòa do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

VŨ THƯ Nỗ lực khắc phục lúa bị đổ

Gió to, mưa lớn, cánh đồng chừa Nê của gia đình bà Thuận ở thôn Từ Châu, xã Hòa Bình (Vũ Thư) đang trong giai đoạn chắc hạt, lúa xanh tốt, đều đẹp. Chỉ sau đợt mưa ngày 19 - 20/9, khoảng 70% diện tích lúa trên thửa ruộng bị đổ nằm trên nước. Bà Thuận cho biết: Tới cây lúa BC15, mật độ thưa nhưng thưa đậm, cây lúa yếu, lá lúa nhiều, mưa, gió lớn làm

lúa bị đổ. Mấy ngày hôm nay, tôi đều có mặt ở đồng để buộc dựng lúa. Nếu không buộc dựng lúa lên thì lúa nằm trên nước, bông sẽ thối, mọc mầm, có thể phát sinh rầy gây hại và chắc chắn sẽ thất thu toàn bộ phần diện tích lúa đổ. Sau khi buộc dựng lúa, nếu cần thiết, tôi vẫn có thể phun thuốc phòng sâu bệnh cuối vụ, giảm thiểu tối đa thiệt hại năng suất.

Sau đợt mưa lớn ngày 19 - 20/9, trên các xứ đồng

của xã Song An nhiều diện tích lúa nằm đổ rạp trên mặt ruộng. Nhiều thửa đổ rạp 100% diện tích. Hầu hết các thửa có lúa đổ, nông dân đang tiến hành buộc dựng lúa. Ông Đình Văn Lý, thôn Tân An, xã Song An cho biết: Lúa Bắc thơm của gia đình tôi đang bắt đầu chín, chỉ khoảng 1 tuần nữa có thể thu hoạch. Có lẽ do gia đình gieo cấy dày nên gặp mưa to, gió lớn, lúa bị đổ khoảng 40% diện tích, thửa ruộng của hàng xóm liền kề lại không bị đổ. Khi vạch phần lúa đổ kiểm tra, tôi phát hiện có khá nhiều rầy. Dù rất tốn công sức, nhưng tôi vẫn kiên trì buộc dựng toàn bộ phần lúa đổ lên, hy vọng sẽ hạn chế rầy phá hại lúa và bớt thiệt hại về năng suất.

Hiện nay, lúa mùa đại trà của huyện Vũ Thư đang trong giai đoạn vào mấy, chắc xanh, lúa trà sớm ở giai đoạn bắt đầu chín, trà lúa cục sẫm bắt đầu cho thu hoạch. Đợt mưa lớn kèm theo gió ngày 19 - 20/9, một số diện tích lúa mùa ở các địa phương bị đổ ngã, đổ rạp mặt ruộng, rải rác ở hầu khắp các địa phương, trong đó nhiều xã có diện tích lúa đổ nhiều như Song An, Hòa Bình, Tự Tân... Bà Lê Thị Thu Hối, Trại trường Trại Trống rọt và Bảo vệ thực vật huyện Vũ Thư cho biết: Ngoài nguyên nhân mưa lớn và gió mạnh thì lúa đổ còn do một số hạn chế của nông dân trong gieo cấy, chăm sóc

cây lúa như gieo cấy với mật độ quá dày, bón phân tỷ lệ không cân đối, lúa có hiện tượng thưa đậm, cây phát triển bộ lá tốt nhưng thân không cứng, rễ không chắc hoặc chân ruộng quá trũng... Đối với lúa đại trà đang trong giai đoạn vào mấy, chắc xanh, khi cây lúa bị đổ rạp thời điểm này nghĩa là phần thân sát gốc cây lúa đã gãy khiến cây lúa sinh trưởng, phát triển kém hơn, bông lúa không nhận đủ chất dinh dưỡng cần thiết dẫn đến giảm đáng kể năng suất. Đối với trà sớm và cục sẫm, lúa sắp cho thu hoạch, khi cây lúa bị đổ rạp xuống mặt ruộng sẽ có nguy cơ thổi hỏng cây lúa, bông lúa hoặc hạt lúa bị mọc mầm do hầu hết mặt ruộng hiện nay đều có nước. Ngoài ra, khi lúa bị đổ rạp để lên nhau kín mặt ruộng tạo chỗ trú ngụ cho sâu bệnh, nông dân khó kiểm tra, phát hiện sâu bệnh, nguy cơ nhiễm các loại sâu bệnh, nhất là rầy nâu cao. Chúng tôi phối hợp với các hợp tác xã nông nghiệp và các địa phương tuyên truyền, vận động, hướng dẫn nông dân tập trung nhân lực tiến hành buộc dựng những diện tích lúa bị đổ rạp vừa giúp cây lúa có khả năng phát triển tiếp vừa thuận lợi trong việc theo dõi, phun thuốc phòng, trừ sâu bệnh khi cần thiết, góp phần giảm thiểu thiệt hại về năng suất do lúa đổ gây ra.

QUỲNH LƯU

Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây ngô giai đoạn đầu

Kỹ thuật trồng cây ngô vụ đông giai đoạn đầu trên chân đất hai lúa cho năng suất và hiệu quả cao.



- 1. Thời vụ**
Giống hạt từ 15 - 25/9, nếu làm bầu cần đặt bầu ra ruộng trước ngày 10/10. Đối với ngô nếp, ngô đường, ngô rau; ngô sinh khối làm thức ăn xanh cho chăn nuôi, thời vụ gieo trồng có thể kéo dài đến 15/10/2020;
- 2. Kỹ thuật ngâm ủ, chăm sóc bầu**
+ Lượng giống: ngô tẻ: khoảng 0,5 - 0,6 kg/sào; ngô nếp: 0,3 - 0,4kg;
+ Ngâm ủ: ngâm trong nước ấm khoảng 3 - 5 giờ, vớt lên rửa sạch nhớt, tiến hành ủ hạt với vải hoặc cát ẩm, giữ ẩm đến khi hạt nứt nanh có thể tra vào bầu hoặc làm mạ ngô.

+ Nếu làm bầu ngô: thời gian cây con trong bầu tốt nhất là 5 - 7 ngày, tối đa không quá 10 ngày, nếu thời gian cây ngô ở trong bầu dài hơn cần phải tưới bổ sung dinh dưỡng cho cây bằng NPK pha loãng. Trước khi đưa cây con ra ruộng cần phun phòng bệnh lỡ cỏ rễ bằng thuốc Validacin dạng nước cho cây.

- 3. Kỹ thuật trồng ngô**
- Phân bón lót cho 1 sào: 2 - 3 tạ phân chuồng hoặc phân vi sinh thay thế + 15 - 20kg Supe lân + 2 - 3kg đạm ure hoặc sử dụng phân NPK theo khuyến cáo của nhà sản xuất. Nếu đất ướt thì phân đạm để lại hòa tưới khi cây 2 - 3 lá.
- Kỹ thuật trồng: trồng khoảng cách giữa các hàng từ 65 - 70cm, khoảng cách giữa các cây từ 25 - 30cm, bảo đảm mật độ 5,7 - 6 vạn cây/ha đối với đất 2 lúa, tùy từng loại giống và điều kiện thâm canh có thể tăng mật độ ngô 6 - 7 vạn cây/ha đối với đất màu.

- Lưu ý:**
- Đối với ngô trồng trên chân đất 2 lúa cần tháo cạn nước trước khi đặt bầu.
- Khi trồng cần thao tác nhẹ nhàng tránh làm vỡ bầu, đứt rễ, gây mầm ngô làm ảnh hưởng đến khả năng sinh trưởng và cho bắp của cây sau này.
- Tuyệt đối không đặt bầu trực tiếp lên phân, không phủ đất kín mặt bầu.

- 4. Chăm sóc ngô**
- Nếu sau trồng gặp mưa gây ngập úng cần có biện pháp thoát nước kịp thời, tuyệt đối không để cây con bị ngập úng. Sau đó, cần ngâm lân super với nước, pha loãng tưới liên tục 2-3 lần, lần trước cách lần sau 3 - 4 ngày.
- Nếu đất khô cần tưới ngay sau khi đặt bầu cho liên tục và cây nhanh ra rễ mới.
- Tiến hành dặm tỉa sớm khi cây 1 - 3 lá, định hình cây sớm bảo đảm mật độ. Sau khi dặm cần tưới nước để giúp cây nhanh phục hồi.

Theo Trung tâm Khuyến nông Thái Bình



Nông dân xã Song An (Vũ Thư) buộc dựng lúa đổ nhằm hạn chế sâu bệnh cuối vụ.